



นโยบายด้านภาษี

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. Rubber Public Company Limited

นโยบายด้านภาษี

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในเรื่องของภาษี และมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่รัดกุม ยึดหลักความถูกต้องสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมช่วยในการพัฒนาประเทศโดยรวม อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านภาษี ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่

จรรยาบรรณด้านภาษี

บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อด้านภาษีเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคม โดยการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายด้านภาษีของทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินการทางธุรกิจ ให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัทฯ มีการพิจารณาความเสี่ยงด้านภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการระบุและการจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และรายงานไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานด้านภาษี เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะ โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยนำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและกลยุทธ์ด้านภาษีมาใช้ และทำการรายงานผ่านรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บเอกสารด้านภาษีให้เป็นระเบียบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้เจ้าหน้าที่พนักงานกรมสรรพากรตรวจสอบ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการชี้แจงข้อซักถามตามข้อเท็จจริง รวมถึงติดตามและศึกษาถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือรายการลดหย่อนที่ออกใหม่ตามกฎหมายภาษี รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ อีกทั้ง การกำหนดราคาโอนหรือซื้อขายระหว่างกันกับบริษัท และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะยึดหลักเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไป ที่มีได้มีความเกี่ยวข้องกัน



นโยบายด้านภาษีฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)